



# KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

## THÁI THỤY Nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”



Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Đức Nhiên.

khánh thành, ông Nhiên không giấu nổi xúc động: Tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị thương trong quá trình chiến đấu, với thương tật hạng 4/4. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Nhiều lần tôi muốn tu sửa, xây mới ngôi nhà vì đã xuống cấp nhưng không làm được. Được Ban CHQS huyện, người thân, xóm làng hỗ trợ về vật chất, sức lao động, tôi có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, ấm áp tình đồng đội, tình quê hương.

Địp này, Huyện đoàn Thái Thụy phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 350 đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ hai xã Thái Nguyên, Thụy Duyệt. Đồng thời, tổ chức tặng 27 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Huyện đoàn và các cấp bộ đoàn trong huyện cũng tổ chức ra quân vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Đây là dịp để tuổi trẻ Thái Thụy phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thời gian qua, huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành xây nhà ở cho người có công theo kinh phí hỗ trợ của tỉnh, đồng thời tập trung tu sửa, tôn tạo 9 công trình nghĩa trang liệt sĩ cấp xã đã xuống cấp. Ngoài ngân sách được cấp, các địa phương tích cực kêu gọi nguồn xã hội hóa để xây mới và tu sửa nghĩa trang liệt sĩ. Nhờ đó, nhiều nghĩa trang liệt sĩ đã được xây mới và hoàn thành như nghĩa trang liệt sĩ các xã Thụy Bình, Thái Phúc, Thái Thịnh... Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc. Cũng trong dịp này, Thái Thụy tổ chức khởi động các công trình như Đền thờ Liệt sĩ huyện, hang mục nhà tưởng niệm Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

## Phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Những năm qua, việc giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, nhất là chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn tỉnh được Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện hiệu quả.

Tháng 7 này, hầu hết các ngày làm việc trong tuần Bộ CHQS tỉnh tổ chức tiếp dân tại trụ sở tiếp dân của đơn vị. Cán bộ các phòng, ban chức năng của Bộ CHQS tỉnh tận tình hướng dẫn giải quyết các thủ tục về chế độ, chính sách, giải thích cho người dân hiểu rõ quy trình thực hiện cũng như các loại giấy tờ liên quan. Trung tá Thái Đức Thắng, Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh cho biết: Mỗi ngày có khoảng 25 - 30 công dân đến đơn vị để hỏi về các thủ tục, giấy tờ liên quan đến chế độ, chính sách... Không để người dân phải đi lại nhiều, thủ tục gây phiền hà, các phòng, ban chức năng phối hợp tốt với các đơn vị quân đội trong toàn quốc, cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp cùng giải quyết. Các trường hợp cần xác minh, các trường hợp cần xác minh, hồ sơ đầy đủ có lịch hẹn cụ thể, không để tồn đọng kéo dài.

Thảm nhân luân cấn dặn của Bác: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, nhân dân cho nên bốn phần của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”, nhiều ngôi nhà thăm đượm nghĩa tình đồng đội, nghĩa tình quân dân đã được xây dựng. Mỗi ngôi nhà trị giá từ 50 - 70 triệu đồng đều từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, LLVT tỉnh đã phối hợp sửa chữa, xây dựng mới gần 30 ngôi nhà tình nghĩa ở tất cả các huyện, thành phố. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc. Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan quân sự các huyện, thành phố chủ động thực hiện hoạt động khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh các gia đình chính sách, nắm tình hình và chuẩn bị công tác hỗ trợ, tặng quà... Hiện nay, 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đã được các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời với số tiền từ 500.000 - 800.000 đồng/mẹ/tháng. 6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức trao giấy chứng nhận thương binh và truy lĩnh phụ cấp hàng tháng cho 20 thương binh; tiếp nhận 10 con em thương bệnh binh nặng vào làm việc tại các cơ quan đơn vị theo Chỉ thị số 97 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, giải quyết việc làm cho con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng thuộc các trung tâm điều dưỡng thương binh...

Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong công tác lập hồ

sơ, danh sách liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, lập danh sách 48.124/51.195 liệt sĩ quê Thái Bình. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh phát hành phiếu điều tra, phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh chưa được tìm kiếm, quy tập. 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 2.918 đơn xin trích lục thông tin liệt sĩ, trong đó có thông tin 1.114 trường hợp, 801 trường hợp không có thông tin, đề nghị công định ADN hài cốt 22 liệt sĩ. Công tác quy tập mộ liệt sĩ, đón hài cốt liệt sĩ ở tỉnh ngoài về địa phương được hai đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức trang trọng, chu đáo.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, trong đó trung tâm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách về giải quyết tồn đọng; đồng thời, phối hợp giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho các đối tượng còn tồn đọng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, giải quyết tốt chế độ thương binh, bệnh binh cho quân nhân tham gia chiến đấu nhưng chưa được hưởng chế độ theo quy định của Đảng và Nhà nước.

TẮT ĐẠT

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Thái Thụy có 8.373 liệt sĩ, 1.057 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 8.550 người con đã mất đi một phần cơ thể cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng, huyện đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó tập trung hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công; huy động kinh phí tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; thăm khám, chữa bệnh và tặng quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ...

Vừa qua, Ban CHQS huyện Thái Thụy đã tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Đức Nhiên (xã Thái Thành) có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn hai tháng thi công, đến tháng 7/2017, ngôi nhà với diện tích 50m<sup>2</sup> đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ban CHQS huyện hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động quyên góp tiền lương của cán bộ, nhân viên trong toàn lực lượng. Tại lễ



Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Thụy Bình (Thái Thụy).

TRẦN TUẤN



Chung niềm vui về ngôi nhà tình nghĩa.

## Thực hiện hiệu quả đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và người dân tích cực tham gia thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

13 năm tỉ mỉ ghi chép từng thông tin phần mộ liệt sĩ hy sinh trên khắp các mặt trận từ Nam ra Bắc của CCB Phạm Xuân Tỏi, thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) đã giúp nhiều gia đình tìm được phần mộ của người thân. Chẳng đường ông đi gặp không ít khó khăn bởi phần đông các phần mộ liệt sĩ đều không có danh tính, thông tin. Những kỷ vật chiến trường, câu chuyện thời kháng chiến là hành trang luôn được ông gìn giữ cẩn thận và khắc ghi trong tâm trí, sử dụng khi cần tra cứu. CCB Phạm Xuân Tỏi cho biết: Đưa các đồng đội về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà là

phút giây xúc động nhất của tôi vì khi ấy tôi đã thực hiện được lời thề với đồng đội đã hy sinh. Đối với tôi, còn sức khỏe là còn công hiến, tiếp tục hành trình tìm kiếm và đưa hài cốt đồng đội về quê hương.

Trên chặng đường tìm kiếm hài cốt đồng đội, CCB Phạm Xuân Tỏi đã cẩn thận ghi chép lại thông tin của hơn 3.080 phần mộ liệt sĩ thuộc Trung đoàn 27; gửi hàng nghìn bức thư đến các gia đình, thân nhân liệt sĩ; tìm kiếm, đón nhận 5 phần mộ đồng đội về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương, góp phần cùng tổ chức hội CCB, cơ quan quân sự tỉnh, huyện thể hiện trách nhiệm, sự tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp ấy, CCB Lê Hệ, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đã cùng các CCB tại Ban liên lạc Sư đoàn 320 huyện Đông Hưng tích cực tham gia tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. CCB Lê Hệ cho biết: Những năm qua, ngoài trao đổi thông tin, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ tìm kiếm phần mộ, Ban liên lạc Sư đoàn 320 còn tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, quyên góp xây dựng 3 bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các địa phương; cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả Quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đỗ Đình Lợi, Trưởng ban Tổ chức - Chính sách Hội CCB tỉnh cho biết: Thực hiện Quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã cấp phát hơn 76.000 phiếu ghi thông tin hài cốt liệt sĩ, phân loại và bàn giao hơn 26.600 phiếu cho Bộ CHQS tỉnh để khai thác, sử dụng. Thông qua giải mã kỹ hiệu, phiên hiệu đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận hơn 10.400 thông tin liệt sĩ. Các cấp hội CCB trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ban CHQS các địa phương khảo sát 95 nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa

trang nhân dân, tìm kiếm được 18.193 mộ (trong đó 16.784 mộ được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ, 1.409 mộ được quy tập vào nghĩa trang nhân dân); 2.976 mộ chưa rõ danh tính, 2.938 mộ không có tên và quê quán... Hội CCB tỉnh đã trực tiếp nhận và xử lý 787 thông tin mộ liệt sĩ trong và ngoài tỉnh,

tất cả danh sách được Hội in sao và gửi về các địa phương, gia đình liệt sĩ.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, hội viên trong việc cung cấp thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục đề xuất với các

cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương có các cơ chế, chính sách phù hợp để những năm tiếp theo khai thác tối đa thông tin từ nhân dân và các CCB trong cả nước để việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất.

TIẾN ĐẠT



Cựu chiến binh Phạm Xuân Tỏi thắp hương cho đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.